

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc xin hỗ trợ kinh phí xây mới Nhà bia tưởng
niệm Liệt Sĩ xã: Thọ Ngọc huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Tờ trình số: 10/TTr - UBND ngày 04 tháng 04 năm 2022, của Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, về việc xin hỗ trợ kinh phí để Xây mới Đài tưởng niệm và nhà bia ghi tên các Liệt Sĩ.

Qua xem xét thực tế, xã Thọ Ngọc huyện Triệu Sơn là xã đồng bằng bán sơn địa nằm về phía tây, bắc của huyện Triệu Sơn, điều kiện về kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, toàn xã có 139 liệt sĩ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc; có 99 thương, bệnh binh các loại, có 13 Bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng vinh dự Nhà Nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Công trình Đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ của xã Thọ Ngọc được xây dựng từ những năm 1995. Qua nhiều năm, đến nay công trình đã tụt lún và xuống cấp nặng, cần phải được xây mới để công trình được bền chắc và trang nghiêm. Đảng bộ, Hội đồng nhân dân xã đã thống nhất, quyết định xây mới lại Đài tưởng niệm và nhà bia ghi công các anh hùng liệt sĩ, để phù hợp với điều kiện phát triển và xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã.

Tổng kinh phí khái toán xây mới công trình là: **3.250.000.000.đồng**
(Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Do điều kiện nguồn ngân sách của huyện còn gặp nhiều khó khăn nên không hỗ trợ được, hơn nữa xã Thọ Ngọc cũng đã, đang hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao nên rất khó khăn, xã chỉ đầu tư được một phần kinh phí của công trình. Cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên.

Nguồn kinh phí xin được hỗ trợ là: **2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)**

UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị Sở Lao động - TB&XH tỉnh Thanh Hoá quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn một phần kinh phí trên, để địa phương có điều kiện thực hiện xây dựng mới công trình, đáp ứng với nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong xã, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người có công với cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung